



คำประกาศเกียรติคุณ

นายสนั่น อังอุบลกุล

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีก ๒๑ แห่ง เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์กว้างขวางทั้งในด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวหน้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ เพื่อนำมาวางแผนบริหารกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเห็นได้จากการเข้ามาบริหาร บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด ในปี ๒๕๑๖ จนกระทั่งเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่

นายสนั่น อังอุบลกุล ได้ให้ความสำคัญในการนำระบบการวางแผนการผลิต โดยใช้ระบบวิศวกรรมเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกระบวนการผลิต มีการจัดการระบบขนส่งวัสดุในโรงงานอย่างเป็นระบบ และได้เพิ่มการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่ผลิตในประเทศเข้ามาช่วยในด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน นายสนั่น อังอุบลกุล ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการลดการใช้พลังงานในบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องโดยให้มีการจัดการด้านการลองใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ มีการปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการเกี่ยวกับพลังงานที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

นายสนั่น อังอุบลกุล เป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง และได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย แสดงให้เห็นว่า นายสนั่น อังอุบลกุล เป็นนักบริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หลักวิศวกรรมการผลิตเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม จนกระทั่งบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กลายเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เมลามีนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังได้ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายทั่วโลกอีกด้วย

การที่จะสามารถวางแผนโรงงาน การกำหนดวัตถุดิบ วิธีการผลิตที่ถูกต้องและประหยัดตามหลักวิศวกรรม การเลือกใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่เหมาะสม ให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ การวางแผนการขนส่งผลิตภัณฑ์ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตด้านอื่นอีกมาก ล้วนแสดงให้เห็นว่า นายสนั่น อังอุบลกุล เป็นผู้ที่เข้าใจและมีประสบการณ์ของวิศวกรรมการผลิตอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการนำหลักการด้านการบริหารธุรกิจ มาใช้ร่วมกับหลักวิศวกรรมการผลิต โดยนำหลักทั้งสองมาผสมผสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี ถือเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) แก่ นายสนั่น อังอุบลกุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป
